



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาว

เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ  
ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลหนองขาว

.....

ตามหนังสืออำเภอท่าม่วง ด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๐๒๓.๑๐/ว ๑๓๑๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้จัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน ให้จัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ รวมถึงแจ้งแนวทางการดำเนินการไม่เรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน นั้น

เทศบาลตำบลหนองขาว จึงยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ(รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนาเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวัฒนา เชียงทอง)

นายกเทศบาลตำบลหนองขาว

**แนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนาเอกสาร  
กระบวนการของเทศบาลตำบลหนองขาว**

ชื่อกระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p><b>เกี่ยวกับงานสำนักปลัด</b> <b>งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</b> -การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ช่วย เอดส์</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสาร อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และ เอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับ ประชาชน โดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำสำเนา เอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>
<p>-การลงทะเบียนและยื่นคำ ขอรับเงินเบี้ยความพิการ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสาร อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการ ทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออก ให้กับประชาชนโดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำ สำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียก เก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน พิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p>
<p>-การลงทะเบียนและยื่นคำ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสาร อื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน -กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการ ทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออก ให้กับประชาชนโดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำ สำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียก เก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p>

ชื่อกระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p><u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>-การขอรับความช่วยเหลือเวลาเกิดสาธารณภัย</p>	<p>-ยกเลิกการเรียนสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนโดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐-(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
<p><u>เกี่ยวกับงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u></p> <p>-การรับสมัครเด็กเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>-ยกเลิกการเรียนสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนโดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘</p>
<p>-การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p>	<p>-ยกเลิกการเรียนสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒</p>

ชื่อกระบวนงาน	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p><b><u>เกี่ยวกับงานกองคลัง</u></b></p> <p>-การชำระภาษีป้าย</p> <p>-การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>-พระราชบัญญัติป้าย พ.ศ.๒๕๑๐</p> <p>-พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>-เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบความถูกต้องในการชำระภาษีภายหลัง</p> <p>- ลงข้อมูลในระบบ E-Laas ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี</p>
<p><b><u>เกี่ยวกับงานกองช่าง</u></b></p> <p>-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>-การขอเปลี่ยนแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>-การออกหนังสือรับรองการที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>-การขออนุญาตขุดดินและถมดิน</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนโดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓</p>
<p><b><u>เกี่ยวกับงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></b></p> <p>-ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร</p> <p>-ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>-กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนโดยให้เทศบาลเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>-ในหมวด ๓ ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย</p> <p>-หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่อง เหตุรำคาญ</p> <p>-หมวด ๖ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</p> <p>-หมวด ๗ ว่าด้วยเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>-หมวด ๘ ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร</p> <p>-หมวดที่ ๙ ว่าด้วยเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</p>